

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 48 /TB-UBND

Việt Trì, ngày 22 tháng 6 năm 2010.

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải về tình hình thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 đi khu đô thị mới Bắc Việt Trì

Ngày 16 tháng 6 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải cùng lãnh đạo các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì và đại diện các nhà thầu xây lắp kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 đi khu đô thị mới Bắc Việt Trì. Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của UBND thành phố Việt Trì, báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hải kết luận như sau:

Đường Nguyễn Tất Thành khi xây dựng xong sẽ là tuyến đường chính đô thị quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố; đồng thời cũng là trục kiến trúc cảnh quan chính, tạo dựng hình ảnh hiện đại của thành phố Việt Trì. Vì vậy, Dự án đường Nguyễn Tất Thành và hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành đoạn C10 đi khu đô thị mới Bắc Việt Trì được UBND tỉnh xác định là dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn lực, về thủ tục, chính sách hỗ trợ để UBND thành phố Việt Trì thực hiện dự án.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm so với kế hoạch ban đầu và so với cam kết của Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì với lãnh đạo UBND tỉnh; khối lượng thực hiện các gói thầu đường Nguyễn Tất Thành đạt thấp (gói thầu số 1 đạt 50%, gói thầu số 2 đạt 65%, gói thầu số 3 đạt 87%, gói thầu số 4 đạt 70%, gói thầu số 5 đạt 33%).

Nguyên nhân chính do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng: Nhà nước thay đổi về chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo ra tâm lý chờ đợi trong nhân dân; cùng thời điểm thành phố có nhiều dự án phải triển khai, trong đó có những dự án lớn và quan trọng như Dự án Quảng trường Hùng Vương nên UBND thành phố Việt Trì đã không tập trung cao độ cho dự án này. Mặt khác, một số nhà thầu chưa chủ động phối hợp với UBND thành phố Việt Trì trong công tác giải phóng mặt bằng; chưa quyết tâm, tích cực trong thi công (nhà thầu gói thầu số 1, nhà thầu gói thầu số 2).

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Ngọc Hải yêu cầu thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ưu tiên giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Tất Thành và các khu tái định cư xong trong tháng 9 năm 2010; giải phóng toàn bộ đất nông nghiệp xong trong năm 2010; các trường hợp còn lại xong trong quý I năm 2011.

Di chuyển đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, đường điện cao thế, hạ thế xong trong tháng 9 năm 2010.

Chính quyền phường Vân Phú, phường Nông Trang phối hợp chặt chẽ, tích cực với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng thành phố Việt Trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân di dời, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Khuyến khích xen ghép tại chỗ; với những ô đất có diện tích xấp xỉ 50m² giao UBND thành phố Việt Trì xem xét cụ thể, có thể bố trí tái định cư tại chỗ. Nếu vận động được các hộ dân tự tìm chỗ ở trong khi chưa có quỹ đất tái định cư thì đồng ý cho UBND thành phố Việt Trì đề xuất tăng chi phí hỗ trợ thuê nhà và tăng thời gian thuê nhà so với quy định. Giao UBND thành phố Việt Trì cưỡng chế kiểm kê và cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối các hộ, cá nhân cố tình không chấp hành bồi thường giải phóng mặt bằng.

2. Về tiến độ thi công.